

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

CMC – ย้่งนำตามน้ำกันต่อ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

หุ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ก็อย่างที่เห็นเมฆกล่าวไว้ในงานสัมมนาหน้าและครับว่า จะเป็นสัปดาห์ ที่น่าสนุกแน่ๆ แล้วก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ... หุ้นเล็กหุ้นน้อย หุ้นใหญ่หุ้นหลัก ริ่งขึ้นกันเหมือนจะเรียก่า ปลากระตี่ได้น้ำ ก็ไม่ผิดนัก ไม่ว่าจะพื้นฐานดีไม่ดี พื้นฐานมาหรือยัง ไม่สนใจ โลได้โล่ขึ้นได้ขึ้น... อาจจะมีขึ้นแรงวัน หยุ่วัน แล้วก็ขึ้นต่ออีกวัน หรือ ขึ้นต่อเนื่องเลยก็มี เอาเป็นว่า หุ้นใครหุ้นมันทำกันเอาเอง แล้วรายย่อยอย่างเราๆ ท่านๆ ก็เข้าไปผสมโรงตามเขาไปกันเป็นตัวๆ เหมือนเคยๆ... อย่าลืมเล่นหุ้นที่เราถนัด เล่นหุ้นที่เราตาม เพราะนั่นคือ รู้เขารู้เรา เล่นร้อยครั้ง แม้ไม่ชนะร้อยครั้ง แต่ก็ชนะได้มากกว่าที่แพ้... แล้วสัปดาห์นี้ ตลาดจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น จะว่าไป ก็ไม่ยากเท่าไรนัก ที่จะขึ้นไปได้ต่อหรือเป้าหมายที่ระดับ 1660+/- และ 1680+/- ยังคงคาดหวังได้อยู่ หรือ ดีไม่ดี ตามที่ได้กล่าวให้แพนๆ ของรายการหุ้นที่ทราบไปแล้วด้วยว่า 1700+/- อาจจะมีลุ้นได้เสียด้วยซ้ำ... แล้วหลังจากนั้น เราจะมาดูกันอีกทีว่า สัญญาณการจบรอบ จะออกมาแบบไหน อาจจะใช้รูปแบบการ Sideways ออกด้านข้าง หรือจะใช้รูปแบบการอ่อนตัวลง หรือจะอะไรก็ตาม เราค่อยไปว่ากันในตอนนั้นอีกที... ดังนั้น ตอนนี เรายังตามน้ำกันต่อได้ ไม่ว่าจะทั้งหุ้น หรือ ตลาด (หมายถึง S50H19) แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็เชื่อว่าจะไม่หวังตัวเลย เพราะตามหลักทางเทคนิคแล้ว ยังไงเสีย ต้องมีทางหนีไวพร้อมเสมอ ถ้ามันลงผิดปกติ หรือ มีอะไรบางอย่างในแง่ร้ายๆ เข้ามากระทบ ทุกอย่าง มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ (แต่ตอนนี้ คลื่นไร้เหตุผล ยังทำงานอยู่

ดูตามเกม...

ก็อาจจะเป็นเกมในช่วงที่เรียกว่า ขอขึ้นมาหายใจซักเฮือกหนึ่งก็ยังมี จะจมนั่งนานๆ ไป ก็ไม่ได้... ดังนั้น แม้เกมระยะกลางๆ ยังไม่ชัด แต่เราก็หวังเกมระยะสั้น ได้อยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะ

แนวรับ : ... 1.66-1.65 หรือ ไม่ควรมีต่ำกว่า 1.60

เป้าหมาย : ... 1.8+/- หรือ อาจหวังได้ถึง 1.90-2.00

Price Chart...(CMC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CMC... เป็นรูปแบบการแกว่งตัวในเรื่องของ Price Pattern ฟันๆ เลยกี่ว่าได้ เรียกว่า การผ่านที่ระดับ 1.65 ขึ้นมาได้นั้น รูปแบบของ Double Bottoms มีความชัดเจนขึ้นมาทันที หากไม่พลิกลงมาต่ำกว่านี้อีก หรือ ยืน 1.65 ได้อย่างมั่นคง แนวโน้มการขึ้น ก็หวังได้แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจะต่ำกว่า 1.65 ก็คาดว่า เส้น MA 25 วัน ก็น่าจะรับไว้ได้อยู่ได้อย่างสบาย เรียกว่า ระยะสั้นยังก็ยังไม่ควรจะขึ้นต่อ ซึ่งเป้าหมายการขึ้น อย่างน้อยๆ ก็น่าจะมี 1.80 ได้... แล้วถ้าดี ๆ หน่อย ขึ้นไปยืน 1.90 ได้อย่างมั่นคง แนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง จะเริ่มมีทันทีแล้วต่อไป ก็อาจจะทำรูปแบบตัว B ใหญ่ๆ เลยกี่เป็นได้สรุป เราย้่งนำเง็กกำไรตามน้ำในสัปดาห์นี้ต่อไปได้